



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"เช็ทซ์แลกเกรด" ไร่จริยธรรมในมุมมองน.ศ.

คอลัมน์ เวทีวิพากษ์

จากกรณีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ตั้งข้อเสนอให้นักศึกษาสาวที่มีคะแนนสอบต่ำทำ
ออร์ลเช็ทซ์ให้ เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงคะแนนในการสอบ

และถูกน.ศ.สาวเข้าแจ้งความดำเนินคดี นำไปสู่การหาพยานหลักฐาน และข้อแผนเข้าจับกุมในที่สุด
เหตุการณ์นี้ทำให่วงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภาควิชาการพิจารณาอย่างหนักอีกครั้ง

สำหรับนักศึกษาเอง ต่างก็มีความคิดเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้เช่นกัน

"ไอซ์"นายยุทธชัย พลพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกว่า กับข่าวนี้
รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรเกี่ยวกับอาจารย์ที่ทำอย่างนั้น และนักศึกษาก็เหมือนกัน ถ้าได้เกรดไม่ดี หรือว่า
ต้องการเพิ่มเกรด ก็ไม่ควรที่จะไปใช้วิธีในการแลกเกรดแบบนั้น ควรที่จะใช้วิธีที่ถูกต้องการได้เกรด
ดีๆ ก็คือน่าจะตั้งใจเวลาเรียนมากกว่า

"เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและตัวของนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ทำให้คนอื่นมอง
นักศึกษาและอาจารย์ไปในทางที่ไม่ดี"

"ต่าย"น.ศ.สุกัญญา พงศ์ไพจิตร คณะศิลป ศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า
"จากข่าวที่ออกมา ดูไม่ดีค่ะ เพราะว่าอาจารย์ก็ต้องสอนหนังสือ ส่วนนักเรียนก็ควรตั้งใจเรียนทำ
คะแนนออกมาให้ดี มากกว่าการที่เอาตัวเองเข้าไปแลกกับเกรด"

"และเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเลยคะ เพราะคิดว่าถ้าเกรดที่ออกมาด้วยตัวเราเอง ด้วยความสามารถ
ของเราเองจะดูดีกว่า และน่าภูมิใจกว่าการไปแลกเกรดกับอาจารย์ด้วยวิธีนี้"

ส่วนผลกระทบนั้นอาจทำให้คนอื่นที่เขาไม่ได้รับฟังข่าวสารมาอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้รู้ข่าวอย่าง
แท้จริง คิดว่าตัวนักศึกษาผู้หญิงดูแย่ง ทั้งที่นักศึกษาทุกคนไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้น

"ซี"น.ศ.ณัฐชยา ธนทรัพย์สิน คณะทันตแพทย ศาสตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คิดว่า
ข่าวนี้เป็นข่าวออกแนวเชิงจริยธรรม คือการมีอาชีพครู เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้เยาวชนมีอนาคตที่ดี
เป็นคนดี ซึ่งตัวอาจารย์เองน่าจะมึจริยธรรมมีอะไรที่ดีในระดับหนึ่ง

"ชาวประเภนี้ก็มิให้เห็นอยู่แล้วเกี่ยวกับอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา เราก็ดูหน้าดีอยู่แล้วว่ามี ปัญหาแบบนี้อยู่ในสังคม หากเวลาคุย หรืออยู่กับอาจารย์เราก็ดูหน้าดีจนแอบเข้าไป แต่การที่เรา เป็นผู้หญิงก็ควรที่จะดูหน้าดีในการระวังตัวของเราเอง มีการวางตัวที่ดี คือถ้าเราวาง ตัวของเราดีแล้ว ไม่ว่าจะอาจารย์จะทำอะไรกับเรายังไง เราก็สามารถที่จะนำพาตัวเราเองให้ปลอดภัยได้"

"ปี"น.ส.ปิยดา จันทสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บอกว่า ชาวที่ออกมาคิดว่าไม่ดี ดูน่าเกลียด และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าไปศึกษาต่อ และเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดัง เป็นมหา วิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตัวอาจารย์เองและรวมถึงนักศึกษาที่ประพฤติเช่นนี้ก็น่าจะมีความคิดมากกว่านี้ อายุ ความคิดความอ่าน ก็อยู่ในวัยที่รู้จักคิดว่าจะไรควรไม่ควร ก็ไม่น่าจะทำแบบนี้เลย มันดูน่าเกลียด

"เป็นการกระทำที่ไม่ควรแม้แต่ที่จะคิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำไป และเรื่องนี้จะกระทบไปในทางที่มีคนมองว่า ผู้หญิงดูไรศักดิ์ศรี ไม่มีความเป็นผู้หญิงขึ้นมาเลย เราเป็นผู้หญิงและยังเป็นนักศึกษามันทำให้เราดูเสีย ไปใหญ่เลย"

"ตั้"นายวสกร เขาวนพี คณะวิทยาศาสตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะบางทีการเรียนกับเรื่องพวกนี้มันเป็นคนละเรื่องกัน ตัวอาจารย์เองและตัวนิสิตก็น่าจะรู้จักแยกแยะอะไรให้มากกว่านี้

"สำหรับนิสิตชายทั่วไปก็คงไม่มีผลกระทบกับเรื่องนี้ แต่ถ้าหากเป็นนิสิตหญิงก็ อาจจะกลายเป็นภาพลบที่บุคคลภายนอกมองเข้ามา"

"ตราฟ"นายธนิษฐ์ ธนาดีเรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ชาวที่ ออกมาทางสื่อมันคงมีทั่วไปตามสังคม เมื่อเกรดเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ถ้าหาก อาจารย์เองไม่มีจริยธรรมก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นต่อไป

"อาจจะคิดได้ 2 แบบ เพราะเขาอาจจะอยากได้เกรดจริงๆ เพราะว่าเขาอาจจะโดนรีไทร์ หรือมีปัญหา อาจจะทำให้ทะเลาะกับครอบครัวก็ได้ เขาถึงต้องยอมทำอะไรแบบนั้นจริงๆ เพื่อแลกเกรดมา หรือ อาจจะเคยมาก่อนแล้วก็เลยถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะแลกเกรดด้วยวิธีนี้"

สำหรับนักศึกษาทั่วไปคงไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ คนที่กล้าทำน่าจะเป็นส่วนน้อยมากกว่า และ คนทั่วไปก็ไม่แน่ว่าคิดอะไรมากกับตัวนักศึกษา เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวอาจารย์ที่กระทำผิดกรรม เช่นนั้นมากกว่า

"ปี"น.ส.ชนิษฐา นิลโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นว่า เป็น การขาดจริยธรรมของอาจารย์มากกว่า เพราะทางมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์ในการให้คะแนนอยู่แล้ว แต่ ว่าอาจารย์ก็คงอยากจะมีอารมณ์ทางเพศ การกระทำเช่นนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกิดกับตัวอาจารย์เองกับนักศึกษาด้วยแล้ว

"คิดว่าภาพลักษณ์ที่คนภายนอกจะมองเราว่าต้องการคะแนนดีๆ หรือเกรดดี ๆ เลยต้องมาทำอะไรแลก เกรดแบบนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยจริงๆ คนภายนอกก็อาจจะมองคุณภาพของนักศึกษามันนี่ด้อย ลง"

"ตั้ม"น.ส.ปริยากร บุญเนตร คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บอกว่า ชาวนี้เป็น ภาพพจน์ที่ไม่ดี แถมยังเป็นอาจารย์อีกด้วย ถ้าให้นักศึกษาทำแบบนี้มันเมื่อเป็นชาวออกสื่อต่างๆ ก็ทำ ให้คนอื่นมองไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ของการเป็นอาจารย์ไปเลย ถือว่าเสื่อมเสียสถาบันและตัวของ อาจารย์ด้วย และทำให้นักศึกษาเสียภาพพจน์

"เรื่องอย่างนี้อาจทำให้คนอื่นมองในตัวของคุณศึกษาหญิงไปในแง่ลบ แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่
ทำอะไรแบบนี้"

ภาพรวมจากความเห็นของนิสิตนักศึกษาทำให้เกิดความหวังว่า ครูบาอาจารย์ที่สัณคิดอย่างที่เป็นข่าว
คงจะเป็นส่วนน้อย

และเยาวชนที่จะเอาตัวเข้าแลกคะแนน จะเป็นส่วนน้อยยิ่งกว่า

หน้า 29